



Động lực rèn luyện, phấn đấu của mỗi bạn trẻ

Theo anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Di chúc của Bác vừa là động lực, vừa là định hướng cho sự rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để mỗi bạn trẻ sống có trách nhiệm với Tổ quốc, cộng đồng, xứng đáng là “những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

XÂY DỰNG GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM THỜI KỶ MỚI

Thưa anh, trong Di chúc của Bác, khi nói về thế hệ trẻ, Bác đã nhấn mạnh “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, vậy 50 năm qua, tuổi trẻ Việt Nam đã thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào?

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng và đặc biệt quan tâm, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, phát huy thế hệ trẻ. Trong Di chúc thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Khắc ghi những lời dạy của Bác, 50 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn cố gắng, không ngừng lớn mạnh để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đoàn đã tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng để hiệu triệu lớp lớp thanh niên Việt Nam rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến. Tiêu biểu như: “Thanh niên lập nghiệp”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”...; tổ chức các chương trình, hoạt động đồng hành, chăm lo, hỗ trợ thanh niên. Với các thế hệ thanh niên Việt



Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao thưởng cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tại buổi lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” tối 20/1, tại Khu di tích lịch sử Bến Nhà Rồng (TPHCM) ANH: NGÔ TÙNG

“Đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” cùng với nhiều chuỗi hoạt động khác từ đầu năm 2019 đến nay như một lời tri ân, khẳng định niềm tin, tự hào, sự kính trọng của tuổi trẻ Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu; đồng thời cũng là sự báo công của tuổi trẻ với Bác, với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn LÊ QUỐC PHONG



Nam, Di chúc của Bác vừa là động lực, vừa là định hướng cho sự rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu. Làm theo Di chúc Bác, làm theo những điều Bác Hồ dạy không chỉ là nhiệm vụ mà còn thể hiện tình cảm, sự tin yêu của tuổi trẻ hôm nay với những gì Bác Hồ kính yêu đã dành cho thanh niên, đất nước.

Có ý kiến cho rằng, hiện nay, một bộ phận thanh niên xa rời lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, quan điểm của anh về vấn đề này?

Phải khẳng định rằng, đại bộ phận thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của mình với Tổ quốc, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, có lòng yêu nước, tinh thần

tự hào dân tộc, lối sống vì cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận thanh niên còn dao động, giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; sống thực dụng, lười học tập, lao động. Thực tế đó đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định đổi mới và tăng cường tuyên truyền, giáo dục ĐVTN sống có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa. Chúng tôi triển khai nhiều giải pháp, bao gồm cấp thiết trước mắt và dài hơi. Đó là đổi mới việc học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các bài học lý luận chính trị sửa đổi, các cuộc thi trực tuyến

qua mạng internet...

Chúng tôi đặc biệt chú trọng giáo dục thanh niên qua các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhằm có sức hiệu triệu, hấp dẫn, hướng thanh thiếu nhi đến các giá trị tích cực, cao đẹp. Cùng với đó là triển khai hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, đưa ĐVTN tham gia các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”... nhằm giúp mỗi bạn trẻ được rèn luyện, trải nghiệm, thấy được giá trị của bản thân đóng góp cho cộng đồng xã hội, từ đó có lối sống tích cực, trách nhiệm hơn.

Để hướng thanh niên đến các giá trị cao đẹp, tổ chức Đoàn đã triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với 12 tiêu chí. Đây sẽ là một trong những giải pháp trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

ĐỀ CAO NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ ĐOÀN

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ đầu năm 2019, T.Ư Đoàn đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, anh

Hơn 4.000 công trình thanh niên làm theo lời Bác

Theo Ban Công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn, công trình thanh niên làm theo lời Bác được Ban Bí thư T.Ư Đoàn xác định là một trong những hoạt động cụ thể hóa đợt hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Qua 9 tháng triển khai, cả nước có hơn 4.000 công trình thanh niên làm theo lời Bác cấp tỉnh. Các tỉnh, thành đoàn đã lựa chọn 109 công trình tiêu biểu gửi về T.Ư Đoàn để xét chọn công trình tiêu biểu toàn quốc. Qua 2 vòng xét chọn và khảo sát, kiểm tra của Hội đồng xét chọn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã chọn ra 50 công trình thanh niên làm theo lời Bác tiêu biểu toàn quốc năm 2019 để tuyên dương vào tối 26/8, tại Quảng trường Ba Đình. L.T

Có thể chia sẻ những dấu ấn nổi bật của đợt hoạt động?

Phát động từ tháng 1/2019, tại Bến cảng Nhà Rồng (TPHCM), sau 9 tháng triển khai đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi trên cả nước; tạo nên sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và hành động trong mỗi bạn trẻ.

Các cấp bộ Đoàn đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Trong 9 tháng đã có hơn 8 nghìn diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu về Di chúc, về thế hệ trẻ với Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với sự tham gia của hơn 1,2 triệu ĐVTN; cả nước đã có trên 4 nghìn công trình thanh niên làm theo lời Bác.

Theo tôi, sự trưởng thành của mỗi ĐVTN là thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả đợt hoạt động vừa qua. Tuy thời gian không dài nhưng các cấp bộ Đoàn đã phát huy, tuyên dương nhiều tấm gương thanh thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Theo thống kê, các cấp bộ Đoàn đã tuyên dương gần 40.000 điển hình thanh thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác toàn quốc vào dịp tổng kết đợt hoạt động. Cái được lớn nhất qua đợt hoạt động này là đã góp phần giúp cho mỗi bạn trẻ nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó củng cố niềm tin, biến nhận thức, ý chí thành hành động, việc làm cụ thể đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Thời gian tới T.Ư Đoàn đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thế nào, thưa anh?
 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là nội dung trọng tâm, xuyên suốt của Đoàn trong tất cả các lĩnh vực công tác. Theo đó, định kỳ hằng năm, các cấp bộ Đoàn tổ chức học tập theo chuyên đề trong cán bộ, ĐVTN. Trên nền tảng các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn xây dựng và triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi. Trong quá trình triển khai, chúng tôi luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp.

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng đoàn viên, cán bộ, tổ chức Đoàn hằng năm. Một trong những giải pháp được chú trọng nhất là tuyên dương, nhân rộng những hành động, nghĩa cử cao đẹp, các điển hình tiên tiến trong học và làm theo lời Bác để tạo sự lay động, lan tỏa.
Trân trọng cảm ơn anh!
 LƯU TRINH
 (thực hiện)